

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๔ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ประธานขึ้นบัลลังก์ เปิดประชุม เริ่มการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๖ ต่อเนื่องวันที่สอง ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2.4 ล้านล้านบาท ในภาพรวมของการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน สลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพรรคการเมืองส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนการจัดทำงบประมาณประจำปีของรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์และตั้งเป้าหมายที่จะให้งบประมาณมีความสมดุลในอนาคตได้อย่างชัดเจน ซึ่งมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ 2 เรื่องหลักในการดูแลปัญหาของประเทศ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมโดยเน้นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับสากลประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก ๓ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ รัฐบาลยังเน้นด้านยุทธศาสตร์ของการรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งถือว่ารัฐบาลจัดทำงบประมาณได้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้บอกไว้ต่อประชาชนก่อนหน้านี้ และเหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบัน ซึ่งก็เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสามารถจัดการในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศในแนวทางของการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในขณะที่การอภิปรายของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านส่วนใหญ่ เห็นว่า การดำเนินการในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งนี้รัฐบาลจะมีปัญหาในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะปัญหาหลักของประเทศเช่น ปัญหาค่าครองชีพ และปัญหาสินค้าราคาแพง รวมถึงนโยบายการรับจํานำพื้ผลทางการเกษตร จึงอยากเห็นรัฐบาลดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจนในเร็ววัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรับจํานำข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาการคอร์รัปชั่นและการลักลอบสวมสิทธิ์ของเกษตรกรในการรับจํานำ และสำหรับในส่วนงบประมาณที่จัดสรรในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประมาณ 4 พันล้านบาทนั้นก็มองว่าส่วนนี้ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในส่วนการเตรียมตัวประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ในหลาย ๆ ปัจจัยเพื่อการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนี้เช่นเดียวกัน

สำหรับรัฐมนตรีที่ได้มีการตอบชี้แจงต่อการอภิปรายของสมาชิก ฯกัมีทั้งนายสุชาติ ธานีธาอำนวยการเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงประเด็นการจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ว่ากระทรวง ฯได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ จัดจ้างและทำข้อตกลงกับประเทศจีนเรียบร้อยแล้วขณะนี้ ส่วนตัวเครื่องแท็บเล็ตที่จะแจกให้กับนักเรียนก็จะมีสื่อการสอนในตัวเครื่องที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่ได้ผ่านการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการในความเหมาะสม แล้ว และเบื้องต้นจะมีการแจกเครื่องแท็บเล็ตพร้อมคู่มือการใช้และเอกสารการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและครูประกอบด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้เครื่อง นอกจากนี้ โครงการการแจกเครื่องดังกล่าวนี้เมื่อได้มีการทดลองใช้ในระยะเวลาแรกแล้วถ้าได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการเรียน การสอนก็อาจจะได้ขยายผลการแจกไปสู่ักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไปด้วย ในส่วนประเด็นการตรวจสอบการรับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็ไม่ได้มีนงอนใจและได้ลงไปดูปัญหาและทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง โรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนดัง ๆหลายโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันในแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของกระทรวง ฯและเพื่อผ่อนคลายในความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการในวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ด้านพลตำรวจโทชัชจี้ กุลติลกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตอบชี้แจงในส่วนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภายใต้งบประมาณปี ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายคมนาคมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป

และทางด้านสาธารณสุขนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและให้เพิ่มบริการให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นตามงบประมาณรายจ่ายที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

การอภิปรายได้เวลาพอสมควรประธานที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๒๒.๐๒ นาฬิกา